

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÁI BÌNH

75 năm chặng đường vẻ vang

KỶ 2: PHÁT HUY TINH THẦN “THỐC KHÔNG THIẾU MỘT CÂN, QUÂN KHÔNG THIẾU MỘT NGƯỜI”



Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiên Hải huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp vừa kết thúc, cùng với miền Bắc, Đảng bộ, nhân dân và dân Thái Bình bước vào công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, đón sức sản xuất, chỉ viện sức người, sức của cho miền Nam với tinh thần “Thốc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) Thái Bình đã tiến 154.275 người con

ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ vào các đơn vị chiến đấu; 34.238 người tham gia lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên các chiến trường. Khát vọng cháy bỏng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chiến đấu cho non sông liền một dải đã đưa Thái Bình trở thành địa phương có tỷ lệ người tòng quân so với dân số cao nhất cả nước.

Đặc biệt, giai đoạn để quốc Mỹ sử dụng hải quân, không quân mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, kẻ thù đã 2 lần thực hiện phá hoại bằng đường không, đường thủy vào Thái Bình với 1.015 ngày,

sử dụng 7.783 lần máy bay các loại đánh vào 1.606 mục tiêu, trong đó mục tiêu dân cư chiếm 53% (80% số xã của tỉnh bị đánh phá), đội xuống 2.425 tấn bom đạn các loại, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp trung tâm đã lãnh đạo nhân dân vào bảo đảm sản xuất và tổ chức công tác phòng không, bảo vệ sản xuất, tinh mang, tài sản của Nhà nước, tập thể và nhân dân, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn tỉnh đã đào đắp hàng triệu

hầm hố các loại; sơ tán các cơ quan tỉnh, huyện, xí nghiệp, trường học... về 123 xã và 2 vạn dân thị xã Thái Bình trong vùng trọng điểm về các làng xã của tỉnh, thực hiện vũ khí xuất và chiến đấu. LLVT tỉnh đã tổ chức chặt chẽ hệ thống phòng không “dân phòng” nhân dân, bao gồm: bảo đảm máy bay, cứu thương, cứu sập, cứu hỏa, bảo đảm giao thông, bảo đảm trị an..., tăng cường các lực lượng bám trụ, cơ động súng cao xạ 12,7 ly, 14,5 ly và 40 ly. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo đánh trả địch bằng đường không, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc chống biệt kích, tập kích, chống đánh phá bằng đường biển và chống chiến tranh mở rộng của đế quốc Mỹ. Với phong trào “Toàn dân đánh giặc”, quân và dân Thái Bình đã kiên cường bám trụ địa, bám biển, canh giữ, sát cánh cùng các lực lượng chiến đấu, anh dũng đánh trả 1.064 trận bằng không quân, hải quân của giặc Mỹ, bắn rơi 44 máy bay các loại, bắn cháy 4 tàu chiến khi chúng đánh phá ven biển Tiên Hải, bắt sống 2 giặc lái, diệt 1 giặc lái.

Người ở hậu phương cũng quyết thi đua với người nơi tiền tuyến. Trong hơn 20 năm (1954 - 1975) vào chiến đấu, hàng triệu thanh niên xung phong

manh trong hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa vừa chống trả và đánh bại hai cuộc chiến tranh leo thang phá hoại của đế quốc Mỹ, Thái Bình đã dốc toàn lực chi viện sức người, sức của ở mức cao nhất để kịp thời chi viện cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam. Cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã nắm vững và vận dụng 3 cuộc cách mạng vào sản xuất nông nghiệp thắng lợi. Sức dân tuy có hạn nhưng mọi người, mọi nhà đều đồng tâm hiệp lực với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Thái Bình là quê hương khởi đầu của các phong trào thi đua yêu nước nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần thi đua lao động quên mình của các tầng lớp nhân dân như: “Trai ba sẵn sàng, gái ba đảm đang”, “Tay cày tay súng, tay búa tay súng”, “Hương ra chiến trường xây dựng nhiều cảnh đồng cao sản”, chỉ tiêu 4 - 5 tấn/vụ và 9 - 10 tấn/ha/năm gieo trồng với tên “Cánh đồng Quảng Trị kiên cường”, “Mặt tãi hai giới”, “Lao động cộng sản”, “Ngày làm thêm việc, buổi làm thêm giờ”... và là tỉnh đầu tiên ở miền Bắc lập kỷ lục 5 tấn, 7 tấn thóc/ha. Quê lúa đã chi viện trên 1,5 triệu tấn lương thực, thực phẩm, đóng góp gần 1,8 triệu ngày công cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày đất nước toàn thắng, 34.403 người con Thái Bình đã anh dũng hy sinh, 32.500 người để lại một phần thân thể nơi chiến trường, gần 34.000 người bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin... Với những thành tích to lớn trong cuộc

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh



40 năm công tác trong quân đội, trong đó có hơn 14 năm chinh chiến trên chiến trường Lào, dù làm nhiệm vụ chiến đấu hay công tác lúc nào trong tôi cũng sôi lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống quê hương, quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để giành độc lập cho dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đông chí Trần Thị Xuyên, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Quỳnh Phụ



Theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, năm 16 tuổi tôi tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, trực tiếp phục vụ chiến đấu san đường, lấp hố bom, tải lương, tải đạn trên đường Trường Sơn dọc biên giới Việt - Lào. Trong những ngày ác liệt đó, chúng tôi luôn nghĩ về “Quê hương năm tấn” với những người ở hậu phương đang ngày đêm thi đua “Trai ba sẵn sàng, gái ba đảm đang” vừa sản xuất vừa chiến đấu. Đó là một trong những động lực lớn lao để lực lượng thanh niên xung phong Thái Bình có mặt trên khắp mọi tuyến đường ra trận, hàng hải chiến đấu, lao động sáng tạo, học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đông chí Phan Thị Hương Lý, Đại đội trưởng Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiên Hải



Trang sử vàng truyền thống của LLVT Thái Bình mãi mãi khắc ghi những chiến công chói lọi của Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiên Hải trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay quyết tâm học tập, rèn luyện, huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị, phù hợp với cách đánh của chiến tranh công nghệ cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 6 Huân chương Quân công, 185 Huân chương Chiến công, 322 Huân chương Kháng chiến, 207 Huân chương

Lao động của địa phương; 5.239 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng; 34 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; gần 13.000 gia đình quân nhân được tặng bằng vàng danh dự và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Khi cuộc chiến tranh nổ ra ở hai đầu biên giới Tây Nam và phía Bắc, hàng nghìn người con ưu tú của Thái Bình lại lên đường nhập ngũ, chiến đấu trên khắp các chiến trường, góp phần vào thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

(còn nữa) TRINH CUƠNG

THÁI THỤY

Khắc phục khó khăn để thực hiện các công trình, dự án



Thi công dự án nạo vét và gia cố mái bờ sông N2 huyện Thái Thụy.

Khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, từ đầu năm đến nay, các nhà thầu xây dựng trên địa bàn huyện Thái Thụy đã tích cực tổ chức thi công các công trình, dự án, bảo đảm chất lượng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án hạ tầng khu dân cư ĐĐT-8B thị trấn Diêm Điền là một trong những dự án trọng điểm của huyện với tổng mức đầu tư gần 86 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ đầu tháng 10/2021, dự kiến hoàn thành tháng 3/2022; tuy nhiên, đến đầu tháng 4/2022 dự án mới đạt gần 90% khối lượng xây dựng mặc dù thời gian qua đơn vị nhà thầu là liên danh Công ty Cổ phần Đông Đô Thái Bình - Công ty Cổ phần Xây lắp Hưng Phúc đã rất cố gắng tổ chức thi công. Ông Nguyễn Mạnh Trình, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Hưng

Phúc cho biết: Do khối lượng công trình lớn, nhiều hạng mục phải có thời gian bảo đảm mới được thi công các bước tiếp theo nên tiến độ thi công chưa bảo đảm theo hợp đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay giá các loại vật liệu xây dựng như cát, xi măng, sắt, thép... đồng loạt tăng từ 20 - 40% đã khiến công trình bị đội vốn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, gây áp lực rất lớn cho nhà thầu. Để tháo gỡ khó khăn, nhà thầu đã đề nghị UBND huyện xem xét, cho phép gia hạn thời gian thi công đồng thời thực hiện việc điều chỉnh đơn giá xây dựng theo đợt. Hiện chúng tôi đang tập trung cao độ vật tư, nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Năm 2022, huyện Thái Thụy có 9 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và 2021, trong đó có 4 dự án sử

dụng nguồn vốn trung ương và tỉnh, 5 dự án nguồn vốn ngân sách huyện và vốn khác. Các dự án huyện đang triển khai gồm các công trình về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, giao thông, đô thị, công trình văn hóa... Vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, từ đầu năm đến nay các nhà thầu đã tập trung huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đến nay, nhiều công trình, dự án đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ để ra, điển hình như dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện khởi công cuối năm 2020 đến nay đã thi công xong và đang chờ tổ chức nghiệm thu hoàn thành theo quy định; dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu huyện Thái Thụy khởi công tháng 5/2020 đến nay khối lượng

xây lắp các nhà thầu đã thực hiện ước đạt trên 122 tỷ đồng, đạt trên 70% khối lượng; dự án nạo vét và gia cố mái bờ sông N2 huyện Thái Thụy khởi công tháng 10/2021 đến nay khối lượng xây lắp ước đạt 8 tỷ đồng, đạt 65% khối lượng... Theo ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã bám sát các dự án, công trình và nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án để tham mưu UBND huyện có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, phối hợp với các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác vận động, giải phóng và bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình chuyển tiếp. Trong thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị tăng cường đơn đốc các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đưa các dự án, công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến trong năm 2022 huyện Thái Thụy tiếp tục khởi công một số dự án quan trọng như dự án xây dựng cầu Đen và đường ĐH.87 đoạn từ ngã ba ông Đình đến chợ Bái, xã Hòa An; dự án đường ĐH.95B giai đoạn 2 và 6 dự án, công trình thủy lợi. Những công trình, dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện. Đối với các công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị đầu tư trong năm nay, Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện đã đẩy nhanh tiến độ thi công khảo sát, lập thiết kế, trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo đảm đúng quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định, từ đó kịp thời triển khai các bước tiếp theo của từng dự án.

TRẦN TUẤN

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc người dân thả diều mắc vào hệ thống lưới điện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành lưới điện, mất điện cục bộ tại một số vùng, làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân.

Vấn đề diễn tình trạng thả diều gây mất điện

Vừa qua, tại xã Nam Phú (Tiên Hải), ngành điện đã phối hợp với chính quyền địa phương bắt quả tang anh Cao Văn Dương, thôn Trung Thành có hành vi thả diều mắc vào hệ thống lưới điện gây ra sự cố mất điện cục bộ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương, đặc biệt các hộ nuôi trồng thủy sản. UBND xã Nam Phú đã xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với anh Dương. Tương tự, anh Trần Văn Hiến, thôn Quan Trạch, xã Tây Phong (Tiên Hải) có hành vi thả diều mắc vào đường dây điện 3 pha cấp điện cho trạm biến áp gây ra sự cố lưới điện, làm đứt 2 dây AC50, sản lượng điện thiếu hụt do sự cố gây ra 8.830kWh, phụ tải quan trọng khu vực một phần các xã Tây Phong, Tây Giang, An Ninh, Phương Công, Văn Trường và một số doanh nghiệp mất điện 175 phút. Anh Hiến đã bị UBND xã Tây Phong xử phạt hành chính 4 triệu đồng.

Thời gian qua còn nhiều vụ thả diều vướng vào lưới điện dẫn đến mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đồng thời gây thiệt hại lớn cho ngành điện. Theo tìm hiểu, việc người dân thả diều tại các địa phương diễn ra ngày càng phổ biến và trở thành thú chơi của một bộ phận người dân, nhất là vào dịp hè. Sở dĩ việc thả diều gây nguy cơ mất an toàn lưới điện là do người dân thường thả các

Tình trạng thả diều gây sự cố lưới điện khi nào mới giảm?

loại diều kích thước lớn, thả diều gần hàng lang lưới điện khiến nguy cơ mất an toàn lưới điện ngày càng tăng. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19 sự cố liên quan vi phạm hành lang lưới điện (tại Điện lực Tiên Hải 7; Điện lực Thái Thụy 5; Điện lực Kiến Xương 3; Điện lực thành phố Thái Bình 2; Điện lực Quỳnh Phụ 1, Điện lực Đông Hưng 1), trong đó có đến 10 vụ nguyên nhân do người dân thả diều mắc vào đường dây dẫn điện, trạm biến áp gây sự cố mất điện cục bộ.

Cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền

Việc người dân thả diều gần khu vực có trạm biến áp và đường dây điện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành an toàn của lưới điện do khi diều bị đứt dây mắc vào đường dây hoặc thiết bị trạm biến áp sẽ gây sự cố, làm ngừng cung cấp điện đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong hai năm gần đây. Cụ thể, năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 68 sự cố mất điện đường dây trung áp; năm 2021 xảy ra 77 vụ. Các sự cố điện do thả diều đã gây thiệt hại lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng cũng như uy tín của ngành điện. Để ngăn ngừa tình trạng thả diều gần lưới điện và công trình điện gây sự cố lưới điện, rất cần sự chung tay góp sức hơn nữa của các cấp chính quyền bằng những việc làm cụ thể như tuyên truyền cũng như xử lý nghiêm hành vi thả diều gây sự cố lưới điện. Vẫn còn một số vụ diều vướng vào đường dây gây sự cố lưới điện

chưa được chính quyền địa phương kiên quyết điều tra tìm chủ diều với lý do diều thả vào ban đêm, diều từ xa khác bay sang. Về phía người dân cần có ý thức bảo vệ lưới điện, thả diều ở những nơi có khoảng không gian rộng, không có đường dây, trạm biến áp ở gần để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và an toàn cho hệ thống lưới điện. Ông Phạm Đức Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh (Tiên Hải) cho biết: Thú chơi diều không còn là của con trẻ mà nó trở thành thú chơi của người lớn và phát triển thành phong trào tại nhiều vùng quê. Người dân thường làm diều khá lớn, cánh dài từ 3m trở lên, thậm chí có những chiếc cánh dài 5 - 7m. Thời gian qua, chính quyền và lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp với ngành điện đi kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, không thả diều, vật bay gần đường dây và trạm điện. Đồng thời, cương quyết xử

lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Công ty Điện lực Thái Bình thời gian qua đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền đến người dân không được thả diều gần đường dây điện, trạm biến áp. Để nâng cao ý thức trong nhân dân cũng như giảm thiểu sự cố về điện do thả diều gây ra, hàng năm Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả của việc thả diều gần đường dây điện bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh, Công ty đề nghị các địa phương cần vào cuộc quyết liệt nghiêm cấm thả diều gần công trình điện, đồng thời cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

MANH THẮNG



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình khắc phục sự cố do diều vướng vào lưới điện.